



บทเทศน์



วันฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิโกวีรี หนองคาย

(วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2011)

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย

พี่น้องที่รักบางครั้งเราอาจรู้สึกว่พระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากเรา เรามองไม่เห็นพระองค์และไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ บางคนอาจคิดตามประสามนุษย์ว่าพระองค์คงกำลังยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้กับเรา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลและต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้หรือคงเป็นเพราะมีคนที่สำคัญและเก่งกว่าเราบนโลกนี้ ซึ่งพระองค์ต้องให้ความสนใจและคอยดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ บางทีเราอาจไม่ใช่สิ่งสร้างที่มีสติปัญญาเพียงกลุ่มเดียวในจักรวาลนี้เสียด้วยซ้ำไป อาจจะมีระบบสุริยะอื่นที่มีดาวเคราะห์คล้ายกับโลกของเรา ซึ่งอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งสร้างที่มีความสามารถเหนือกว่าเรามนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้หลายเท่าและพวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามากกว่าเราอีกด้วย เราไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นจริงเหมือนที่บางคนคิดหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างชัดเจนก็คือ พระเจ้าทรงรักโลกนี้มากจนกระทั่งยอมส่งพระบุตรแต่เพียงองค์เดียวของพระองค์ลงมา “เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน3:16)

ในพระวรสารวันนี้ นักบุญมัทธิวได้นำเสนอภาพของพระเยซูเจ้าซึ่งสะท้อนให้เราเห็นความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแต่ละคนได้อย่างดี ท่านเล่าให้เราฟังว่า “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง” (มธ9:36) พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้ซึ่งดูแลเอาใจใส่และพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตเพื่อฝูงแกะของตน (เทียบ ยน10:11) เราโชคดีที่มีพระเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ชิดเรา เข้าใจสถานการณ์ของเราและเห็นอกเห็นใจเรา อันที่จริง สถานการณ์ของคนในสมัยพระเยซูเจ้ากับสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายที่ยังเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้สิ้นหวังอันเนื่องมาจากแรงกดดันรอบด้านที่หลายหลาก หลายคนดำเนินชีวิตไปวันๆ ไร้ทิศทางที่แน่นอน

ต่อหน้าสถานการณ์ที่น่าสงสารนี้ พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เห็นว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จึงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (มธ9:37-38) ปัจจุบันนี้มีคาทอลิกทั่วโลกประมาณพันกว่าล้านคนหรือราว 1 ใน 5 ของประชากรโลกทั้งหมด จากสถิตินี้เราพอทราบว่เรี่ยวแรงที่บรรดาคนงานในสมัยเริ่มแรกได้ทุ่มเทลงไปนั้นไม่ได้สูญ

เปล่า แต่เกิดดอกออกผลอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง เราจะเห็นว่ายังมี 4 ใน 5 ของประชากรโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าหรือไม่ยอมรับวิถีทางของพระองค์ จากสถิติล่าสุดที่พอมีในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัดมีประชากรทั้งหมด 5,276,522 คน คาทอลิกมีเพียง 17,055 คนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราต้องการ “คนงาน” จำนวนมากกว่านี้เพื่อนำความเชื่อและข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปประกาศให้คนเหล่านั้นได้ทราบ

บ่อยครั้งเมื่อพูดถึง “คนงาน” เรามักจะคิดถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชทั้งชายและหญิง หรือผู้ที่ถวายตัวแด่พระเจ้าทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงสัยว่าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงพูดถึง “คนงาน” ในพระวรสารวันนี้ พระองค์กำลังนึกถึงบรรดาผู้มิกระแสรูปพิเศษเหล่านี้ เพราะในสมัยของพระองค์ยังไม่มีพระสงฆ์ นักบวชทั้งชายและหญิงเหมือนที่เรามีในปัจจุบันนี้ ในความคิดของพระเยซูเจ้าและผู้ติดตามพระวรสารทั้งหลาย ศิษย์พระคริสต์ทุกคนหรือคริสตชนทุกคนคือคนงานในทุ่งนาของพระเจ้า ดังนั้น ในฐานะคริสตชนคนหนึ่งเราต้องตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็นคนงานของพระเจ้า เรามีหน้าที่สานต่อพันธกิจแห่งรักที่พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบหมายให้บรรดาอัครสาวกซึ่งเป็นคนงานกลุ่มแรกของพระองค์สานต่อพันธกิจดังกล่าวนี้เป็นการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ การปลดปล่อยคนที่มิใช่ใจซอกซำและความทุกข์ และการประกาศข่าวดีแก่คนยากจน

นักบุญอัลฟอนโซ มารี ยี ลิโควรี ผู้ซึ่งเรามาให้เกียรติท่านเป็นพิเศษในวันนี้ เป็นบุคคลที่ตระหนักดีว่าตนเองเป็น “คนงาน” คนหนึ่งในทุ่งนาของพระเจ้าและเข้าใจดีว่าอะไรคือพันธกิจที่พระองค์ต้องการให้ท่านทำเป็นพิเศษ ดังที่เราทราบจากชีวประวัติของท่าน หลังจากที่ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านได้อุทิศตนให้กับงานอภิบาลผู้ที่ยากจนที่สุด เมื่อท่านไม่สบายเพราะทำงานหนัก ท่านถูกส่งไปพักอยู่ที่วัดพระนางมารีย์แห่งเนินเขาที่อามัลฟี ที่นั่นท่านเป็นเพื่อนที่แสนดีของคนยากจนและคนเลี้ยงแกะ ท่านช่วยเหลือพวกเขาในด้านชีวิตฝ่ายจิต จากประสบการณ์อันนี้เองต่อมาท่านจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตั้งคณะนักบวชเพื่อเผยแผ่พระวรสารให้กับคนยากจนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามชนบท พ่อคิดว่า ถ้อยคำของประกาศอิสยาห์ที่ว่า “พระจิตของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลดปล่อยคนที่มีใจซอกซำ” (อสย61:1) จึงสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้ อย่างเหมาะสมและลงตัว

พี่น้องที่รัก ในโอกาสฉลองวัดวันนี้ เป็นโอกาสดีที่เราจะพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ในฐานะศิษย์พระคริสต์ เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นคนงานในทุ่งนาของพระเจ้า เรามีหน้าที่ร่วมพันธกิจประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ ขณะนี้มีผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างเราที่ยังไม่รู้จักพระองค์และยังไม่ได้สัมผัสความรักของพระองค์ เพราะไม่มีใครพูดถึงพระองค์และความรักมั่นคงของพระองค์ให้พวกเขาฟัง ยังไม่มีใครนำข่าวดีแห่งความรอดพ้นไปประกาศ

ให้พวกเขาได้ทราบจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราแต่ละคนเป็นคณงานในทุ่งนาของพระองค์
เพื่อว่าพระองค์จะทรงทำงานผ่านทางตัวเราตามศักยภาพของเราแต่ละคน ถ้าเราปล่อยให้พระองค์
ทำงานผ่านทางตัวเรา เสียงของเราจะกลายเป็นเสียงของพระองค์ ขอพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่
เหนือเราทุกคนและทำให้เรามีใจร้อนรนในการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า เพื่อว่าคนอื่นที่อยู่
รอบข้างเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาเหมือนที่ทรงรักเรา ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

